
Reykjavík 14.10.20 

Hámarkshraðaáætlun Reykjavíkur – Tillaga fyrir miðborg og hlíðar. 

 

Umsögn frá eftirfarandi fulltrúum í Íbúaráði Miðborgar og Hlíða: Örn 

Þórðarson fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Kristín Vala Erlendsdóttir fulltrúi 

foreldrafélaga.  

 

Mikilvægt er að huga að því að bæta umferðaröryggi, sérstaklega hvað varðar 

óvarða vegfarendur (gangandi eða hjólandi) og þó mest barna og unglinga. 

Fjölgun hraðaþrepa í hámarkshraða, gæti aukið flækjustig og þannig misst 

marks. 

Skynsamlegra væri að huga að því að gera göngu- og hjólaleiðir öruggari og þá 

sérstaklega gangbrautir, t.d. með bættum merkingum, hraðahindrunum, 

snjallvæðingu og aukinni lýsingu.  Sömuleiðis mætti skoða göngubrýr, enda 

hafa íbúar kallað mikið eftir slíkum lausnum. 

Varðandi gegnumstreymisumferð í hverfum, þarf jafnframt að skoða 

mengunarþætti, s.s aukinn útblástur sem getur fylgt minnkandi umferðarflæði, 

hávaða og tafir sem gætu fært umferð af stofnbrautum yfir á viðkvæmar 

íbúagötur. 

Einnig þarf að huga að samráði við þær stofnanir sem hafa með umferð að gera, 

s.s. lögreglu, Samgöngustofu, Vegagerð, sem og hópa hagsmunaaðila sem láta 

sig umferðaröryggi varða. 
 


